

**ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ
XÃ XUÂN THIÊN**

*

THƯ KÊU GỌI

**Ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách,
hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Xuân Thiên**

Kính gửi: - Các Hội đồng Hương xã Xuân Thiên;
- Các tổ chức, doanh nghiệp và doanh nhân Xuân Thiên;
- Con em Xuân Thiên đang sinh sống, học tập, làm việc
trên mọi miền Tổ quốc;

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái” của dân tộc; trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp, các Hội đồng hương, con em Xuân Thiên đang sinh sống, công tác và học tập trên mọi miền Tổ quốc đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình còn khó khăn trong xã có thêm nguồn lực để xây dựng và sửa chữa nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, hòa nhập với sự phát triển chung của cộng đồng. Tuy nhiên, qua rà soát, bình xét hiện nay trên địa bàn xã **vẫn còn 09 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ còn khó khăn cần được hỗ trợ về nhà ở.**

Thực hiện Chi thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024-2025. Đây là cuộc vận động mang tính nhân văn sâu sắc, phát huy cao nhất tinh thần trong cộng đồng người Xuân Thiên, huy động nguồn lực từ chính cộng đồng để hỗ trợ cho những hộ gia đình còn yếu thế trong cộng đồng. Tại địa phương, mức vận động hỗ trợ tối thiểu đối với các Bí thư, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Trạm y tế là 1/2 tháng lương, đối với Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã là 1/3 tháng lương; cán bộ, công chức, chiến sĩ, cán bộ bán chuyên trách cấp xã là 03 ngày lương, phụ cấp và mỗi hộ gia đình tối thiểu là 100.000 đồng. Tuy nhiên, việc vận động từ nguồn lực tại chỗ chưa thể đáp ứng được kinh phí để hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ trên địa bàn xã trong 2 năm 2024 - 2025 với mức hỗ trợ 80 triệu đồng/01 hộ làm mới và 40 triệu đồng/01 hộ sửa chữa.

Để thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã, phấn đấu mọi người dân Xuân Thiên có nhà ở an toàn, ổn định, có điều kiện nâng cao mức sống và thoát nghèo bền vững. Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ xã Xuân Thiên kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hội đồng hương, con em xa quê, các nhà hảo tâm; cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang,

đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, cùng chung tay ủng hộ kinh phí, nguồn lực để thực hiện Cuộc vận động với ý nghĩa nhân văn sâu sắc này. Xã Xuân Thiên cam kết quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ: Bắt đầu từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2025.

Hình thức ủng hộ: Bằng tiền mặt.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về Quỹ vì người nghèo xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân. Số tài khoản 3513201010039 của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Thiên, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Lam Sơn, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hoặc ủng hộ trực tiếp tại Ủy ban MTTQ xã.

Xin được trân trọng cảm ơn và gửi tới các Hội đồng hương, các doanh nghiệp, doanh nhân và con em Xuân Thiên đang sinh sống, học tập, làm việc trên mọi miền Tổ quốc những lời chúc tốt đẹp nhất./.

**T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ**



Lê Kiều Anh

**T/M HĐND XÃ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tú

**T/M UBND XÃ
CHỦ TỊCH**



Cao Văn Luận

**T/M UBMTTQ XÃ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Đào